

Trung Tâm Viãt Nam của đài i hoßc Texas Tech tổß chức cuộc hội thảo o lßn...

về những khíaßch liên quan đến cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân 1968, biến cố đem lại i đầu thßng tang tóc cho hàng vạn gia đình ở cả hai miền Nam - Bắc.



Diễn giả Mere Pribbenow. Photo: RFA/ Viãt Long.

Vì sao Hà Nội lại phaßi tung ra trận tổng công kích Mậu Thân? Ai trong bộßchính trịß đãßng Côngßng sựß Viãt Nam ußng hộß và phaßn bác kế hoạch đó? Ông Hồ Chí Minh can đß ra sao? Các nhân vậtß khác cóß lậpßng thế nào? Các tß lêßnh và chỉß huy chiến trßng Huế của Côngßng sựß đãß điều đßng và thßng hißnh kế hoạch ra sao?

Đó là những đềß tài đáng chúß ý trong những cuộc thảo luận trong ngày thßnh nhß cuộc của cuộc hội thảo. Viãt-Long tiếpßng trình tiếp cùng quý vịß trong bài sau đây, ý kiến của nhà nghiên cứuß đßng lậpßng Merle Pribbenow, nguyên là chuyên viên ngôn ngữß của cơ quan tình báo Trung Quốc Mỹ CIA, làm việcß tại Sài Gòn trước đây.

Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp phaßn đßng

Nhiều ngườiß trong giới nghiên cứuß của Hoa Kỳ cho rằng quan niệm về kế hoạch tổng công kích Mậu Thân là của tßng Võ Nguyên Giáp, tổng tß lêßnh các lực lượng vũ trang miền Bắc Viãt Nam. Có ngườiß lại cho đó là của tßng Nguyễn Chí Thanh, tß lêßnh quân sựß các lực lượng Côngßng sựß chiến đấu ở miền Nam.

Tßng chßng còn phaßi chß nhiều năm nữa mớiß xác minh đßng sựß thật, những gần đây những nguồn thông tin từ Hà Nội cho thấy cả hai vị tßng kia đều không phaßi là tác giảß kế

hoạch tấn công công kích tết Mậu Thân 1968.

Đó là lời của nhà nghiên cứu Merle Pribbenow trong bài thuyết trình về biến cố Tết Mậu Thân. Cựu chuyên viên ngôn ngữ của các tình báo trung ương CIA cho biết tiếp, thực ra hai ông Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp là hai người bày tỏ quan điểm chống lại kế hoạch đó qua những cuộc bàn cãi sôi nổi trong bộ chính trị đảng Cộng sản Việt Nam.

Phân trình bày của sử gia Villard tiếp tục như sau:

Quan niệm về một cuộc tấn công công kích tết Mậu Thân đã bắt nguồn từ những năm giữa thập niên 1960. Và kế hoạch đó sau cùng đã là sản phẩm chung của tướng Văn Tiến Dũng, thuộc cấp cao cấp nhất của tướng Giáp, và tết bí thư Lê Duẩn, đối thủ lâu năm của vị tướng đẫm máu quân dân miền Bắc người người mô và thực sự gọi là anh Văn.

Tháng 12 năm 1963, Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam chấp thuận một nghị quyết, nguyên văn có đoạn là “một cuộc tấn công công kích, tết Mậu Thân là tối cần thiết để đưa đến chiến thắng hoàn toàn tại miền Nam”

Tuy nhiên nghị quyết này khẳng định rằng tết tấn công công kích tết Mậu Thân chỉ có thể được thực hiện sau khi quân đội miền Nam đã tan rã, để lực lượng đi ch không còn sức đàn áp cuộc nổi dậy của nhân dân, là trung tâm của cuộc tết tấn công công kích, tết Mậu Thân.

Tháng 9 năm 1964, bộ chính trị quyết tâm đưa đến chiến thắng toàn diện, điều tết vào miền Nam một đợt vi tiên chiến đấu tiên, với nhiệm vụ chuấn bị tết tấn công công kích sau khi quân đội miền Nam bị đánh bại.

Kế hoạch của Lê Duẩn và Văn Tiến Dũng

Một kế hoạch quân sự gọi là kế hoạch X được soạn thảo, nhằm tấn công Sài Gòn từ

Các tranh luận trong nội bộ đảng CSVN về cuộc Tổng công kích Tết Mậu Thân

Tác Giả: Việt Long, phóng viên đài RFA
Chúa Nhật, 08 Tháng 11 Năm 2009 14:29

năm hàng, sự duy trì các đơn vị đã công làm mũi tiến công tiên đạo, sách đồ đảng dân chúng nô i dâ y lâ t đô chính quyền Sài Gòn. Kế hoạch này y hê t kế hoạch đợ c s đ duy trì trong chiến cuộc Mậu thân 1968.

Bí thư thứ nhất Lê Duân là đồng tác giả và người chủ đồ đảng nhất trong kế hoạch này, sau đó pha i người kế hoạch la i vĩ đợ c đợ c ng Mỹ và Việt Nam Cộng Hoà vào mùa hè 1965 đã đánh tiêu tan mọi hy vọng về tổng công kích tổng nô i dâ y vào năm đó.

Tổng Võ Nguyên Giáp không giữ vai trò chủ chốt trong cuộc chiến miền Nam như ông từng giữ trong chiến tranh chống Pháp. Tuy mang chức vụ tổng lê nh các đợ c đợ c ng vũ trang và Bộ trưởng quốc phòng, nhưng ông chỉ là một trong 5 ủy viên ủy a quân ủy Trung đợ c, là chỉ chế chỉ đạo chiến trợ c miền Nam.

Chính trị bộ trợ c tranh luận gay gắt về chiến lược chiến thuật cho chiến trợ c này, và từng Giáp trợ c về phía thua cuộc. Không rõ chi tiết những cuộc tranh cãi, nhưng tin cho hay một bên là bí thư Lê Duân cùng những ủy viên đợ c miền Nam, bên kia là từng Giáp và những người còn la i trong bộ chính trị .

Hai nhân vật này đã xung khắc từ lâu. Những sự kiện đợ c biết chắc là năm 1956 từng Giáp đợ c toàn đợ c coi là đợ c viên sáng giá nhất cho chức vụ bí thư thứ nhất, thay thế Trợ c Chinh. Nhưng cuối năm 1957 Lê Duân qua mắt ông Giáp, đợ c bầu cho n làm quyền Tổng bí thư . Hai người cũng mâu thuẫn về vấn đề tái khởi i phát chiến tranh miền Nam.

Cuộc tranh cãi kéo dài từ hai năm, cao giớ a khi ra đợ c nghị quyết 15. Ông Giáp có nhiều vụ soa n thảo o nghị quyết, nhưng có tin cho là ông không đề nă p đợ c thảo o cho tổng bí thư Lê Duân trong nhiều tháng trợ i. Sau này khi nhâ n đợ c, ông Duân đã s đợ c a chớ a nhiều điếm trợ c khi đợ a ra Trung đợ c đợ c chuân phê.

Mùa hè 1966, đợ c đợ c Bắc Việt rợ i vào chiến đợ c phòng vệ khi quân Mỹ đổ vào ngày càng đông. Giữ i lãnh đạo quân s đợ c miền Bắc luôn luôn quan niệm rằng pha i tiến công liên tục để giành thể chủ đồ đảng chiến trợ c.

Các tranh luận trong nội bộ đảng CSVN về cuộc chiến công kích Tết Mậu Thân

Tác Giả: Việt Long, phóng viên đài RFA
Chúa Nhật, 08 Tháng 11 Năm 2009 14:29

Tháng 6 năm 1966, bộ tổng tham mưu u u Hà Nội soạn thảo kế hoạch cho chiến dịch Đông xuân 66-67, dự kiến đợt chiến thắng quyết định trong năm 1967. Chiến dịch nhằm tấn công một số thành phố, đánh tan quân đội Việt Nam và gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Mỹ.

Tổng Võ nguyên Giáp và tướng Nguyễn Chí Thanh ủng hộ kế hoạch này, nhưng cảm nhận rằng phải giành thắng lợi trong những trận chiến sắp tới khi lực lượng Mỹ của tướng Westmoreland tung ra hành quân lừng và diễu.



RFA graphic.

Những cuộc tấn công vào thành thị phá vỡ kế hoạch hiệp đồng quy mô nhỏ, và chỉ tiến tới giai đoạn tổng nổi dậy những địa phương cho nổ súng vào khi lực lượng Cộng sản chiếm hoàn toàn ưu thế quân sự.

Thắng lợi và M

Nhưng cũng cùng tháng đó bộ chính trị quyết định mở cuộc tấn công lớn với Hoa Kỳ.

Quyết định được chính thức hoá vào tháng giêng 1967 khi Trung ương Đảng chuân thuận nghị quyết 13, kêu gọi bàn thảo chiến lược tấn công lớn với Mỹ. Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Duy Trinh thuyết trình với Trung ương Đảng về nghị quyết 13, nói rằng cuộc chiến đi vào bế tắc.

Ngài Mỹ phá vỡ cho nổ súng hai giai pháp, một là phá vỡ leo thang chiến sự trong một cuộc

chiến lâu dài, hai là pha i đạ t mô t chiến thắng nhanh chóng tạ m th i làm l i khí th ng thuyết dàn xếp và đòi ho i nh ng điều ki ên có l i h n cho phía Mỹ, tr c khi diễn ra cuô c tuyên c Tô ng thống Mỹ vào năm 1968.

Ngo ai tr ng Việt Nam cho rằng phía Mỹ đang gắ p s chống đối chiến tranh t trong n c, Tô ng thống Johnson pha i cho n ph ng cách khác đê gi ghế Tô ng thống. Điều này là c h i tốt cho phía Cô ng sa n Việt Nam. Cô ng sa n sẽ đê nghi th ng thuyết nh ng vẫn tiếp tu c tấn công trên chiến tr ng đê giành u thế trong lúc Tô ng thống Johnson th thể yếu vì pha i đạ t gia i pháp tr c bầu c .

Tuy nhiên ông Trinh nhấn ma nh rằng tr c khi kh i s th ng thuyết, l c l ng Cô ng sa n pha i giành cho đ c mô t chiến thắng đáng kê vê quân s đê làm l i khí cho các nhà th ng thuyết.

Nghi quyết 13 cô vớ toàn quân tung hết nỗ l c giành mô t chiến thắng quyết đì nh, là gây tô n thất nã ng cho l c l ng Mỹ và đạ p tan quân đô i Việt Nam Cô ng Hoà. Mục đích là tạ o đ ng nh ng điều kiê n cần thiết cho mô t cuô c tô ng công kích tô ng nô i dâ y, lâ t đô chính quyền Việt Nam Cô ng hoà. Sau đó mô t chính phủ liên hiê p sẽ cho ng i Mỹ rút quân kho i Việt Nam mà không mất thê diê n.

Nghi quyết nhấn ma nh rằng cuô c tô ng công kích tô ng nô i dâ y lâ t đô chính quyền là giai đoa n cuối cùng cu a kế hoa ch, sau khi l c l ng vũ trang cu a Việt Nam Cô ng Hoà đã bi đánh tan. Rõ ràng là quân miền Bắc bi cấm tô ng công kích vào thành phố tr c khi đánh tan quân đô i miền Nam.

Chiến di ch Đông xuân 66-67 pha i đ c tung ra ngay tr c khi quân đô i Mỹ thay đô i kế hoa ch hành quân. Mục tiêu đặ t ra là pha i tiêu diê t t 3 t i 5 l đòan Hoa Kỳ, giết và làm bi th ng 150 ngàn quân Mỹ, đánh tan t 5 t i 7 s đòan Việt Nam Cô ng Hoà, gia i phóng, t c là chiếm gi lãnh thô v i t 5 triê u t i 8 triê u dân, chiếm Đông Hà, Qua ng Tri , tấn công Huế, Đà Nẵng và Sài Gòn.

Kế hoa ch còn đ c duyê t đi duyê t la i vào tháng t , tháng sáu năm 1967. Tô ng Văn Tiến Dũng, tô ng tham m u tr ng, không hài lòng v i kế hoa ch này. Ông phát biê u rằng càng xem xét càng thấy không ô n. Kế hoa ch này cũng không khác gì kế hoa ch tr c đó, chi

đã đặt mục tiêu cao hơn thôi. Thực tế chiến tranh cho thấy không thể đạt được những mục tiêu này.

Bộ chính trị cũng không bằng lòng với kế hoạch trong nghị quyết. Tài liệu của Việt Nam cho biết bộ chính trị thấy không có cách nào đạt được chiến thắng quyết định trong năm 1968.

Bộ chính trị cho rằng sau hai năm chiến đấu, thực tế cho thấy việc tiêu diệt trog miền một đội quân Mỹ cấp đại đội hay tiểu đoàn cũng đã là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Cái chết của Tô Công Nguyễn Chí Thanh

Sáng sớm ngày mùng 6 tháng 7 năm 1967, trực giác giục xuất phát đi vào chiến tranh miền Nam, Tô Công Nguyễn Chí Thanh bị trúng tim tử nhà riêng, được đưa ngay vào quân y viện 108, nhưng đến 9 giờ sáng hôm sau thì chết.

Cái chết của vị tướng trẻ lên nh chiến tranh miền Nam khiến kế hoạch phải thay đổi, và người hăng hái nhất lãnh nhiệm vụ huy động đã sẵn sàng, đó là tướng Văn Tiến Dũng.

Tướng Dũng là cấp dưới trực tiếp của tướng Giáp trong cao cuộc năm, làm Tổng tham mưu trưởng du kích miền tôg t lên nh của ông Giáp.

Hai người có nhiều khác biệt. Ông Giáp là người trí thức, xuất thân từ gia đình quan lại, trong khi ông Dũng thuộc gia đình nông dân, trình độ văn hoá của quá bậc tiêu u học. Tướng Dũng có tham vọng thay thế tướng Giáp, và âm thầm thực hiện điều đó đã từ nhiều năm.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho một tờ báo Việt Nam năm 2004, ông Dũng cho biết lúc tướng Thanh chết ông đã tìm gặp riêng Tổng Bí thư Lê Duẩn, đề nghị thay đổi kế hoạch quân sự cho miền Nam. Nhưng vậy là ông Dũng đã qua mất và hành động qua đầu ông Giáp, với người thích nhất cho việc đó là ông Lê Duẩn.

Các tranh luận trong nội bộ đảng CSVN về cuộc Tổng công kích Tết Mậu Thân

Tác Giả: Viät Long, phóng viên đài RFA
Chúa Nhật, 08 Tháng 11 Năm 2009 14:29

Sau khi nghe ông Dũng trình bày, ông Duän bất ngờ phát biểu, và y thì taäi sao mình không đäy thäng kế hoạch lên giai đäaän täng công kích täng näi däy?

Ý kiến này đi ngược với chỉ thị theo tinh thần nghị quyết 13, đốt giai đäaän, nhäy qua hän mục tiêu đánh thiệt hại näng quân Mỹ và đánh tan quân miền Nam, tiến ngay tới täng công kích täng näi däy. Nhưng täng Dũng lập tức đồng ý, và ông Lê Duän soạn ngay chỉ thị quân ủy Trung äng để trình ý kiến này cho bộ chính trị.

Ý kiến này cũng đề nghị täng Dũng thay täng Giáp trong chức vụ bí thư quân ủy Trung äng.